

Số: 2655/TCT-DNNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2005

V/v: Hướng dẫn sử  
dụng hoá đơn GTGT.

Kính gửi: Công ty kinh doanh hàng thời trang Việt Nam

Trả lời công văn số 166/CV-05 ngày 4/6/2005 của Công ty kinh doanh hàng thời trang Việt Nam vướng mắc trong sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai thuế GTGT phải nộp NSNN đối với một số trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế ...:

*"- Cơ sở đại lý bán hàng theo các hình thức phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hoá bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý.*

*Cơ sở bán đại lý đúng giá theo quy định của bên chủ hàng, hưởng hoa hồng nếu bán giá thấp hơn giá quy định của bên chủ hàng thì phải kê khai, nộp thuế theo giá bán do chủ hàng quy định.*

*Cơ sở nhận làm đại lý thu mua theo các hình thức phải kê khai, nộp thuế GTGT cho hàng hoá thu mua đại lý và hoa hồng được hưởng (nếu có)".*

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty kinh doanh hàng thời trang Việt Nam nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng cho cơ sở X. Công ty lại ký hợp đồng đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng cho cơ sở Y. Khi xuất hàng gửi bán cho cơ sở Y, Công ty phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hoá bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý. Việc sử dụng hoá đơn, chứng từ trong trường hợp xuất hàng hoá cho các cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng được thực hiện theo quy định tại điểm 3 Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực thi hành. Kể từ ngày 1/1/2004, việc kê khai, tính thuế, nộp thuế và sử dụng hoá đơn GTGT đối với hàng hoá bán đại lý phải thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty kinh doanh hàng thời trang Việt Nam biết./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
- Lưu: VT, DNNN (2b).5

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Thị Cúc